

	คำถาม	คำตอบ
1	บ้านที่เข้าโครงการโซลาร์รูฟเสรี (นาร่อง) แล้วจะสามารถเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่	สามารถยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการตาม “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2562” และจะต้องมีคุณสมบัติและมีการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ประกาศกำหนด (เช่น เจ้าของมิเตอร์(ประเภท 1) เป็นผู้ขอขายไฟฟ้า, กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp, ผ่านข้อกำหนด Grid Code ของการไฟฟ้า เป็นต้น) ทั้งนี้หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องทำการยกเลิกสัญญาหรือการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมแล้ว
2	บ้านที่กำลังขายไฟฟ้าในมาตรการ Feed in Tariff ยังมีพื้นที่หลังคาบ้านหลังเดียวกันเหลืออยู่อีก จะสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่ (โดยไม่ยกเลิกสัญญา FIT)	สามารถยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการได้ โดยแผงโซลาร์ที่จะเข้าร่วมโครงการนี้จะต้องแยกวงจรออกจากโครงการ FIT อย่างชัดเจน และจะต้องมีคุณสมบัติและมีการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ประกาศกำหนด (เช่น เจ้าของมิเตอร์(ประเภท 1) เป็นผู้ขอขายไฟฟ้า, กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp, ผ่านข้อกำหนด Grid Code ของการไฟฟ้าที่เชื่อมต่อ เป็นต้น)
3	เจ้าของบ้านเป็นบุคคลธรรมดา แต่เจ้าของมิเตอร์ (ประเภท 1) เป็นชื่อนิติบุคคล นิติบุคคลนี้จะสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่	สามารถยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการตาม “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2562” และจะต้องมีคุณสมบัติและมีการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ประกาศกำหนด (เช่น เจ้าของมิเตอร์(ประเภท 1) เป็นผู้ขอขายไฟฟ้า, กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 kWp, ผ่านข้อกำหนด Grid Code ของการไฟฟ้า เป็นต้น) รวมทั้ง หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องทำการยกเลิกสัญญาหรือการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมแล้ว แต่ทั้งนี้ในขั้นตอนการติดตั้งระบบการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์และการขอ “จดแจ้งยกเว้นไม่ขอรับใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า” จากสำนักงาน กกพ. จะต้องหนังสือยินยอมจากเจ้าของบ้านมาประกอบ

	คำถาม	คำตอบ
4	บ้านที่ติดตั้งโซลาร์รูฟแล้ว ขอนานกับการไฟฟ้าเสร็จแล้ว ซึ่งใช้ไฟฟ้าเอง (IPS) จะสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่ จะมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง	สามารถยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการได้ โดยจะต้องสมัครเข้าร่วมโครงการตาม “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2562” และจะต้องมีคุณสมบัติและมีการดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่ประกาศกำหนด (เช่น เจ้าของมิเตอร์(ประเภท 1) เป็นผู้ขอขายไฟฟ้า, กำลังผลิตติดตั้งไม่เกิน 10 Kwp, ผ่านข้อกำหนด Grid Code ของการไฟฟ้า เป็นต้น) รวมทั้ง หากผ่านการคัดเลือกแล้วจะต้องทำการยกเลิกสัญญาหรือการเชื่อมต่อที่มีอยู่เดิมแล้ว
5	ขอทราบวิธีการคำนวณค่า kWh ของไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้	การคำนวณไฟฟ้าที่ซื้อ-ขายให้การไฟฟ้าในโครงการโซลาร์ภาคประชาชน เป็นการคำนวณจากปริมาณหน่วยไฟฟ้าที่อ่านจากมิเตอร์ดิจิทัลชนิดอ่านค่าได้ 2 ทาง แล้วนำมาคำนวณเป็นเงินและนำมาหักกลับกัน ตัวอย่างเช่น การคำนวณหน่วยที่ผลิตได้ต่อปี (kWh/ปี) = (X kW)*365*24*0.1484 หมายเหตุ X = กำลังการผลิตติดตั้ง (kW), Capacity Factor = 14.84%
6	ติดตั้งแผงเซลล์บนหลังคาโรงจอดรถ (ที่มีวัสดุหลังคา เช่น เมทัลชีทอยู่แล้ว) ภายในบริเวณรั้วบ้าน จะสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่	สามารถยื่นข้อเสนอเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากโครงการนี้สามารถติดตั้งบนหลังคา ดาดฟ้า หรือส่วนหนึ่งส่วนใดบนอาคาร ซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
7	ติดตั้งแผงเซลล์บน “โครง” โรงจอดรถ (ที่ไม่มีวัสดุหลังคา เช่น ไม่มีเมทัลชีทอยู่) ภายในบริเวณรั้วบ้าน จะสามารถสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ได้หรือไม่ (กรณีนี้แผงเซลล์ทำหน้าที่เป็นหลังคากันแดดกันฝนไปในตัว)	ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา
8	ระยะเวลาสัญญาขายไฟฟ้า 10 ปี หลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้น เช่น ก. ไฟฟ้าที่ไหลย้อนขึ้นเสาไฟฟ้านั้น การไฟฟ้าจะได้รับฟรีหรืออย่างไร (รัฐบาลขณะนั้นคงจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน) หรือ ข. เจ้าของบ้านจะต้องรื้อถอนโซลาร์รูฟ หรือ ค. เจ้าของบ้านจะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าไหลย้อน	ขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐบาลในช่วงดังกล่าว

	คำถาม	คำตอบ
9	เมื่อครบระยะเวลาสัญญาขายไฟฟ้า 10 ปี ถ้าหากเจ้าของบ้านจะขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้ากลับไปเป็นแบบธรรมดา จะสามารถขอเงินคืนส่วนต่างค่ามิเตอร์ได้หรือไม่	ไม่ได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า ไม่ใช่ค่าเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า
10	การลงทะเบียนออนไลน์เพื่อสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ ผู้สมัครเข้าโครงการจะสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงทะเบียนแทนได้หรือไม่ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง	สามารถมอบอำนาจได้ เหมือนการมาสมัครด้วยตนเองที่การไฟฟ้านครหลวงเขต โดยจะต้องมีเอกสารการมอบอำนาจ และหมายเลขเครื่องวัดฯ และเลขที่บัญชีแสดงสัญญา (CA) ของเจ้าของเครื่องวัดฯ ใช้สำหรับสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านระบบออนไลน์
11	การขอใบอนุญาตอื่นๆ เช่น การส่งรายการคำนวณให้สำนักงานเขต การแจ้งยกเว้นที่สำนักงาน กกพ. จะให้ดำเนินการเมื่อไร จะสามารถส่งรายการคำนวณให้สำนักงานเขตก่อนการไฟฟ้าประกาศได้หรือไม่	ไม่สามารถทำได้ จะต้องใช้สำเนาคู่มือบัญชีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของการไฟฟ้าในการติดต่อกับสำนักงาน กกพ. เพื่อขอใบอนุญาตต่างๆหรือการจดแจ้งยกเว้นฯ
12	การไฟฟ้านครหลวง มีข้อกำหนด จำกัดขนาดกำลังการติดตั้งโซลาร์รูฟไม่ให้เกิด 15% ของหม้อแปลงของการไฟฟ้านครหลวง และยังมีกำหนดจำกัดขนาดกำลังการติดตั้งตามขนาดแอมแปร์และเฟสของมิเตอร์ (โปรดดูตารางของ กฟน.) ถามว่า สำนักงาน กกพ. อนุมัติให้ใช้ข้อกำหนดนี้หรือไม่	ข้อกำหนดทั้งหมดที่อยู่ในเอกสารแนบท้ายประกาศ ได้ผ่านความเห็นชอบจากการไฟฟ้า และ กกพ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ขัดแย้งกับมาตรา 81 แห่ง พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน จึงพิจารณาให้ใช้เป็นเอกสารประกอบใน “ประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง การจัดหาไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาสำหรับภาคประชาชนประเภทบ้านอยู่อาศัย พ.ศ. 2562” ทั้งนี้มาตรา 83 กำหนดไว้ว่าหากผู้ที่ประสงค์จะใช้โครงข่ายพลังงานเห็นว่าข้อกำหนดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 81 สามารถยื่นคำร้องต่อ กกพ. เพื่อพิจารณาทบทวนได้
13	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีข้อกำหนดจำกัดขนาดโซลาร์รูฟซึ่งขึ้นกับขนาดของมิเตอร์ ดังเช่นข้อกำหนดของ กฟน. หรือไม่ และถามว่า สำนักงาน กกพ. อนุมัติให้ใช้ข้อกำหนดนี้หรือไม่	การดำเนินการเป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (Grid Code) ของ กฟน. และ กฟภ. ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ
14	โครงการนี้ ถ้าจะมีบริษัทผู้ลงทุนเป็นบุคคลที่ 3 มาขอลงทุนแบบ Private PPA จะได้หรือไม่ (เช่น บริษัท A ทำสัญญา Private PPA ขายไฟฟ้าให้เจ้าของบ้านในราคาถูก โดยที่ผู้สมัครเข้าโครงการคือเจ้าของบ้าน และ ผู้ขายไฟฟ้าคือเจ้าของบ้าน)	ไม่ได้
15	จะมีกรณีใดที่การลงทุนแบบ Private PPA ไม่สามารถดำเนินการได้ในโครงการนี้	ไม่ได้

	คำถาม	คำตอบ
16	<p>ในขั้นตอนการยื่นแบบคำขอขายไฟฟ้าระบุ kWp ไว้จำนวนหนึ่ง แต่เมื่อติดตั้งจริงไม่สามารถติดตั้งให้ได้ครบตามแบบคำขอ จะสามารถแจ้งลดขนาดลงในภายหลังได้หรือไม่ จะมีเกณฑ์กำกับเรื่องนี้อย่างไร ลดได้ไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์</p>	<p>ทำได้ เป็นกรณีการแก้ไขสัญญาให้ตรงตามที่ติดตั้งจริง</p>
17	<p>ระเบียบของสำนักงาน กพพ. ที่กำหนดว่าผู้สมัครใดสมัครก่อนคนนั้นมีสิทธิ์ได้รับคัดเลือกก่อน (First Come, First Serve) ถามว่า ถ้าบ้านนาย ก. แจ้งขอขนานกับการไฟฟ้าไว้แล้วในลักษณะ Self Consumption (IPS) และเต็มเกณฑ์ของหม้อแปลง ต่อมาบ้านนาย ข. ประสงค์ที่จะสมัครเข้าโครงการโซลาร์ภาคประชาชนครั้งนี้ แสดงว่านาย ข. หมดสิทธิ์ที่จะสมัครใช้หรือไม่</p>	<p>ใช่ เพราะอ้างอิงหลักเกณฑ์ตามระเบียบเชื่อมต่อ ซึ่งต้องตรวจสอบกำลังการผลิตติดตั้งไม่เกินร้อยละ 15 ของขนาดพิกัดหม้อแปลงเช่นเดียวกัน เป็นไปตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อ (Grid Code) ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ</p>
18	<p>หมดเขตสมัครเข้าโครงการ วันที่ เดือนอะไร</p>	<p>ภายในวันที่ 27 ธันวาคม 2562</p>
19	<p>บ้านที่กำลังก่อสร้างใหม่ และการก่อสร้างเกือบจะแล้วเสร็จ มีความประสงค์จะสมัครเข้าโครงการนี้ จะสามารถขอให้การไฟฟ้ามาติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าถาวรสำหรับโครงการโซลาร์ภาคประชาชน โดยไม่ต้องใช้มิเตอร์ไฟฟ้าแบบธรรมดาเลยจะได้หรือไม่ (เพื่อลดภาระและขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนกันออกไป)</p>	<p>ไม่ได้ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนในปัจจุบัน โดยต้องมีคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานครบถ้วนก่อนยื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ ภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
20	<p>การเรียกเก็บเงินค่าขายไฟฟ้าของเจ้าของบ้าน จะมีขั้นตอนอย่างไร เจ้าของบ้านจะต้องเขียนและส่งใบแจ้งหนี้ค่าขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าทุกเดือนหรือไม่</p>	<p>กฟน. และ กฟภ. อยู่ระหว่างปรับปรุงขั้นตอนการขอรับเงิน โดยจะให้ใช้ใบแจ้งค่าซื้อไฟฟ้าที่ กฟน. และ กฟภ. ออกให้ผู้ผลิตไฟฟ้า เป็นเอกสารทดแทนการขอรับเงินของผู้ผลิตไฟฟ้า</p>
21	<p>หลังจากการยื่นใบสมัครแบบ On Line ให้การไฟฟ้าแล้ว การไฟฟ้าจะส่งให้ผู้สมัครยื่นเอกสารตัวจริงด้วยหรือไม่ (ไม่ยากให้ต้องมีการยื่นเอกสารตัวจริงด้วยวิธีกำหนดให้ผู้สมัครหรือผู้รับมอบอำนาจต้องไปยื่นด้วยตนเอง หากจะให้ยื่นเอกสารตัวจริง ขอให้ส่งทางไปรษณีย์ได้)</p>	<p>จำเป็นต้องเข้ามายื่นต้นฉบับเอกสารประกอบการพิจารณาทั้งหมด ที่พิจารณาผ่านระบบออนไลน์แล้ว โดยสามารถส่งทางไปรษณีย์ได้ ทั้งนี้ สามารถส่งเอกสารต้นฉบับทั้งหมดพร้อมมาชำระค่าใช้จ่ายที่การไฟฟ้า และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า</p>

	คำถาม	คำตอบ
22	หลังจากการยื่นใบสมัครแบบ On Line ให้การไฟฟ้าแล้ว หน่วยงานใดของการไฟฟ้าจะเป็นผู้ตรวจเอกสารดังกล่าว เช่น สำนักงานเขตของการไฟฟ้า สำนักงานท้องถิ่นอำเภอของการไฟฟ้า สำนักงานใหญ่ของการไฟฟ้า	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กปน.ฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า</li> <li>- กฟผ.สำนักงานเขต และการไฟฟ้าในพื้นที่ที่ผู้สมัครรับไฟฟ้า และกฟผ.สำนักงานใหญ่</li> </ul>
23	หลังจากการยื่นใบสมัครแบบ On Line ให้การไฟฟ้าแล้ว ผู้สมัครจะได้รับเลขที่รับเรื่อง พร้อมสามารถสั่งปริ้นหลักฐานการสมัครได้จากเว็บไซต์ได้ทันทีหรือไม่	สามารถสั่ง Print แบบคำขอขายไฟฟ้า ที่กรอกผ่านระบบออนไลน์ได้ ส่วนเอกสารอื่นก็ตรงกับที่ผู้สมัครอัปโหลดอยู่แล้ว สำหรับหลักฐานการสมัคร คืออีเมลที่แจ้งเลขรับเรื่องออนไลน์